



วันที่... ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต 22/1/64
 วันที่ 8/26/2... 95/64
 วันที่ 27 ก.ย. 2564
 เวลา..... น.

หนังสือในราชการการอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
ความที่สุด

ที่ ชย (กปกจ) ๐๐๒๑/ว ๗๐๐๗ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ / ผู้อำนวยการท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอกปก.ก.) แจ้งว่าได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๑๔๑/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. แจ้งว่า พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ที่ทวีกำลังแรงจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดเลย หนองคาย หมอแข้งบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ และนครราชสีมา ประกอบกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ฉบับที่ ๒ (๑๔๒/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งว่าเมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด ๑๕.๒ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๑ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๖๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาแล้ว จึงขอให้กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑) กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสาร

/จากทางราชการ...

เรียน นายคอบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาววลินดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

จ.อ.
(นายวุฒิ หิรัญยศ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

จากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมการขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูง หากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด ให้เฝ้าระวังจากการลงเล่นน้ำ เด็กตกน้ำ หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานรับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดพื้นที่ ห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง และติดตามตรวจสอบ ระวังระดับน้ำอันตรายจากป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง หากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือติดตั้งไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด และหากมีข้อสงสัยจะเกิดสาธารณภัยให้รีบแจ้งเตือนประชาชนทันที เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ กรณีเกิดน้ำท่วมขัง ให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และควรตรวจสอบปลั๊กไฟ หากอยู่ระดับน้ำท่วมถึง ให้ดำเนินการย้ายขึ้นที่สูงหรือตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

๒) ให้ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในแต่ละระดับ และหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้โดยทันที

๓) ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พัมภัย

๔) ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุทุกภัย ในการแบ่งมอบพื้นที่ ภารกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ำ เรือยนต์กัญภัย เรือท้องแบน รถสูบลม น้ำระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย ฯลฯ เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕) หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๖) ขอให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้อำเภอทุกอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชน โดยหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้ประสานความช่วยเหลือในเบื้องต้นทันทีที่เกิดเหตุ และรายงานจังหวัดชัยภูมิทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และรายงานผลการปฏิบัติการทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายราชันย์ ชื่นหัว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการจังหวัด





ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
 รหัส 8863, 2564
 วันที่ 27 ก.ย. 2564
 เวลา.....น.

หนังสือในราชการการอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

ด่วนที่สุด

ที่ ชย (กปภจ) ๐๘๒๑/ว ๒๐๐๘

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ / ผู้อำนวยการท้องถิ่น
 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือในราชการกองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ด่วนที่สุด
 ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ความว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๖
 (๑๕๖/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า พายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ได้อ่อนกำลังลง
 เป็นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองสระบุรีนระเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจาก
 อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้า ๆ
 คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดมุกดาหาร ในคืนวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝน
 เพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
 โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔
 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม อุดรธานี
 มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น
 มหาสารคาม ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยขอให้จังหวัดดำเนินการตามหนังสือ กอปภ.ก. ด่วนที่สุด ที่ มท
 (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๓๐๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
 จึงขอให้กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑) กองอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ กองอำนวยความสะดวกและบรรเทา
 สาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสาร
 จากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ
 พื้นที่ชุมชนเมือง อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากให้เตรียมการขนย้าย
 สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูง หากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วม ฉับพลัน สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
 โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด ให้เฝ้าระวังจากการลงเล่นน้ำ เด็กตกน้ำ หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการ
 หน่วยงานรับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดพื้นที่ ห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และติดตามตรวจสอบ ระวังอันตรายจากป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง
 หากพบว่าไม่ปลอดภัยหรือติดตั้งไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด และหากมีข้อบ่งชี้
 จะเกิดสาธารณภัยให้รีบแจ้งเตือนประชาชนทันที เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ กรณีเกิดน้ำท่วมขัง
 ให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และควรตรวจสอบปลั๊กไฟ หากอยู่ระดับน้ำท่วมถึง ให้ดำเนินการ
 ย้ายขึ้นที่สูงหรือตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

๒) ให้ติดตาม...

๒) ให้ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้อำนวยการในแต่ละระดับ และหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จัดเตรียมไว้โดยทันที

๓) ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปก.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พันภัย

๔) ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุทุกภัย ในการแบ่งมอบพื้นที่ ภารกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ำ เรือยนต์กู้ภัย เรือท้องแบน รถสูบน้ำระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย ฯลฯ เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕) หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การปฏิบัติการให้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๖) ขอให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้อำเภอทุกอำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และแจ้งเตือนประชาชน โดยหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้ประสานความช่วยเหลือ หน่วยงานต้นตอที่เกิดเหตุ และรายงานจังหวัดทราบทันที ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๘ ๕๕๗๕ ๕๗๖๕ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) และรายงานผลการปฏิบัติการทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย



(นายราชันย์ ชูนหัว)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อำนวยการจังหวัด

กส.ปก.จ.ชัย

